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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ 

วันจันทรท่ี  ๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมหนองโคตร ช้ัน ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด 

 
 

ผูมาประชุม 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
๒.  นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด  
๔.  นายสุพล  โตะปง        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๕.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสริฐทรง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 

 ๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑  
๘.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๙.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒  
๑๑. นายบุญเพ็ง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๒. นายเกษทอง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภาน ุ   นายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๒.  นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป  รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๓.  นายจตุพล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๔.  นายอรรคพล  จิตตะมัย  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๕.  นางสาวรุจิรา  จลุลาบุดดี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 

๖.  นายปรีดา  นิลสาคู   ปลัดเทศบาลตำบลบานเปด  
๗.  ส.ต.อ.คมสินธุ  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๘.  นายธวชัชัย  พลเสนา   รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๙.  นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๐. นายจักริน  อรรคเศรษฐัง  ผูอำนวยการกองชาง 
๑๑. นายมนตรี  สุพรหมอินทร  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ๑๒. นางอรัญญา  ปองสิงห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 
 ๑๓. นางรักเล  ปาละสานต  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 ๑๔. นางฐิติรัตน  ประเสริฐศรี  ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 
 ๑๕. นางสาวประพัตตรี  รถหามแห ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๖. จ.อ.อภิชาติ  พวงฉ่ำ   หัวหนาฝายอำนวยการ 
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๑๗. นางนาฏญา  วงศสุวรรณ  หัวหนาฝายนิติการ 
 ๑๘. นางสาวกรรณิกา  โยทองยศ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
 ๑๙. นางสุชาดา  หม่ืนทาว  หัวหนาฝายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 ๒๐. พ.จ.อ.สมาน  รินทวุฒ ิ  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 
 ๒๑. นางสาวอัญชนา  เตรียมวิทยานนท หัวหนาฝายบริหารการศึกษา 

๒๒. นายสันติ  ศรีจันทร   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
 ๒๓. นางสาวนัฎฐา  ออประเสริฐ  วิศวกรโยธาชำนาญการ 
 ๒๔. นางจิรายุ  รุจาคม   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
 ๒๕. นายสัญญา  เศษฐี   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
 ๒๖. นายถนอม  วงษสาจันทร  นายชางเขียนแบบอาวุโส 

๒๗. นางสาวธิดารัตน  นาคะเจริญ  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 ๒๘. นางสาวกรรณิการ  แพงงา  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 ๒๙. นายพีระพัฒน  สีชาเหงา  นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
 ๓๐. นางสาวปทมา  ประเสริฐสุข  นักจัดการงานท่ัวไป 
 ๓๑. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจางท่ัวไป 
 ๓๒. นายสงศักดิ์  จันทรสุวงศ  พนักงานจางท่ัวไป 
 ๓๓. นายสมภพ  ออนละมัย  ท่ีปรึกษาสภาเทศบาลตำบลบานเปดกิตติมศักดิ์ 
 ๓๔. นางชนิสรา  วงษศิริ   ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๕. นายกิตติศักดิ์  แกวไสย  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๖. นายสุวรรณ  โพคา   ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดมาครบองคประชุมแลว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ 

ครั้งที่ ๓ จากนั้นไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปดขึ้นจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ไดกลาวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมการประชุมสภาทุกทานท่ีเขา

รวมการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงผูชมท่ีรับชมทาง Facebook ของทางเทศบาล 
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ ซ่ึง
ตรงกับวันจันทรท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุม  
หนองโคตร ชั ้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด จากนั ้นไดนำเขาสู
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงให 
ประธานสภาเทศบาล ทราบ สืบเนื่องจากตนไดมีโอกาสเขารวมประชุมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาล

แหงประเทศไทยท่ีผานมา ซ่ึงมีวาระเก่ียวกับเรื่องการเพ่ิมคาตอบแทนไมวาจะ
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เปนของสวนของผูบริหารหรือทานสมาชิกสภาฯ ซึ่งในรายละเอียดคือขอให
ทานเขาไปตอบแบบสอบถาม รวมถึงอยากจะฝากใหทางทานปลัดเทศบาล
และผ ู อำนวยการกองแต ละกองขอใหทางเจ าหน าท ี ่ ได ช วยก ันตอบ
แบบสอบถามในการประเมินเพื่อที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนของ
ทั ้งผ ู บร ิหารและสมาช ิกสภาฯ ซ ึ ่งหากแลวเสร ็จทันก็อาจจะได ใช ใน
ปงบประมาณตอไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีผานมา 
   - ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
     ๓.๑  วาระท่ี ๒ ข้ันแปรญัตต ิ

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอ ๓.๑ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญ

ประธานคณะกรรมการแปรญัตตริางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไดรายงานผลของการแปรญัตติตอท่ีประชุม 

นายธนดล  ประเสริฐทรง  กอนท่ีจะรายงานผลการพิจารณาตนขอกลาวถึงเรื่องการไดเขารวม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ การฝ กอบรมของท านสมาช ิกสภาฯ กับเจ าหนาท ี ่ตามหลักส ูตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง
การพิจารณารางเทศบัญญัติเพ่ือใหมีมาตรฐานมากยิ่งข้ึน ทำใหเกิดการเรียนรู
วาโดยระเบียบระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นท่ี
เกี ่ยวของกับการพิจารณารางเทศบัญญัติต างๆ ทำใหการทำงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๘ ดูจะมีความชัดเจนสมบูรณมากกวาทุกครั้งที่ผานมา ขอขอบคุณผูจัด
หลักสูตรและเจาหนาท่ีท่ีรวมดำเนินการรวมกัน ตนขออนุญาตรายงานผลการ
พิจารณาแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ 

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลบานเปดไดมีมติเมื่อคราวการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ 
แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งตน นายธนดล  ประเสริฐทรง ไดรับเกียรติจาก
สมาชิกคณะกรรมการแปรญัตติฯ ใหทำหนาท่ีประธานกรรมการ และมี
กรรมการประกอบดวย ทานชัยรัตน  มัสมี รองประธานสภาเทศบาล, ทาน  
ปศนพล  เมืองสนธิ์, ทานแสนศักดิ์  แสนบุดดา, ทานบัวฮอง  บุญจวง, ทาน
สมพงษ  พรหมแสง และทานเจษฎา  ชัยมงคล เลขานุการสภาฯ ทำหนาท่ี
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติดวย ซึ่งไดกำหนดเวลาใน
การรับคำแปรญัตติ จำนวน ๓ วันคือ ในระหวางวันที ่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม 
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๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และทางคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได
ประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ณ หองประชุม    
หนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด  

คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  ไดร วมกันปฏิบัติหนาที ่แลวปรากฏวา ทาง
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดรวมกันพิจารณารูปเลมของรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมกับเจาหนาที่ของ
กองยุทธศาสตรและงบประมาณไดตรวจสอบพบขอผิดพลาดในการพิมพจึงขอ
แกไขขอผิดพลาดในรางเทศบัญญัติฯ จำนวน ๑๔ รายการ รายละเอียดดังนี้ 

  
ท่ี รายการ ขอความเดิม ขอความใหม 

1 หนาท่ี 1 คำแถลง  1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไปใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ.2567 องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะ 

1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไปใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ วันท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ.2567 องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะการเงิน 
ดังนี ้

2 หนาท่ี 185 เครื่องพิมพ
เลเซอร หรือ LED สี ชนิด 
Network แบบท่ี 1 

ชื่อรายการ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1  

ชื่อรายการ เครื่องพิมพเลเซอร หรือ 
LED สี ชนิด Network แบบท่ี 1 (20 
หนา/นาที) 

3 วัสดุคอมพิวเตอร หนาท่ี 195, 
207, 222, 242, 259, 
277, 307,386 

คำชี้แจง...เมนบอรด (Main Borad) คำชี้แจง...เมนบอรด (Main Board) 

4 - หนาท่ี 267 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานเปด (ทา
บึงประชาสงเคราะห) 
- หนาท่ี 268 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานคำไฮหัว
ทุงประชาบำรุง 
- หนาท่ี  268 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานหนองขาม
ประชาบำรุง 
- หนาท่ี 268 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานกอก 
- หนาท่ี 268 โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานโคกฟน
โปง 

คำชี้แจง...เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2559 และท่ีแก
เพ่ิมเติม 

คำชี้แจง...เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2559 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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ท่ี รายการ ขอความเดิม ขอความใหม 

5 หนาท่ี 406 โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 6 บานคำไฮ (ซอย
จันทรพิมพ)  

คำชี้แจง... 
1. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 
ม.(มอก.ชั้น 3) ความยาว 44.00 ม.  
พรอมบอพักและรางวี 
2. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 
ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 44.00 
ม.  
พรอมบอพักและรางวี 
รวมท้ัง 2 ฝง ความยาวรวม 88.00 
ม.พรอมปายโครงการ จำนวน 1 
ปาย 

คำชี้แจง... 
1. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 44.00 
เมตร พรอมบอพักและรางวี 
2. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 44.00 
เมตร พรอมบอพักและรางวี 
รวมท้ัง 2 ฝง ความยาวรวม 88.00 
ม.พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย 

6 หนาท่ี 407 โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 7 บานกอก (ซอย
ประชาคม)  

คำชี้แจง เพ่ือจายเปนคากอสรางวาง
ทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีต หมูท่ี 7 บานกอก (ซอย
ประชาคม) รายละเอียดดังนี้ (กอง
ชาง) 

คำชี้แจง เพ่ือจายเปนคากอสรางวาง
ทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 บานกอก 
(ซอยประชาคม) รายละเอียดดังนี้ 
(กองชาง) 

7 หนาท่ี 409 โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 8 บานหนองโจด (จาก
บานแมสาคร ถึงบานพอ
สมบูรณจากบานนายชูศิลป ถึง
บานนายวิชัย กองหาโคตร) 

คำชี้แจง... 
1. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 
ม.(มอก.ชั้น 3) ความยาว 
 53.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี 
2. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 
ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 173.00 
เมตร พรอมบอพักและรางวี 

คำชี้แจง... 
1. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 53.00 
เมตร พรอมบอพักและรางวี 
2. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
173.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี 

8 หนาท่ี 410 โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 9 บานหนองขาม ซอยทุง
ทอง 3)  

คำชี้แจง...งานวางทอระบายน้ำ 
ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.
(มอก.ชั้น 3) ความยาว 77.00 
เมตร 

คำชี้แจง...งานวางทอระบายน้ำ 
ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 
(มอก.ชั้น 3) ความยาว 77.00 เมตร 

9 หนาท่ี 411 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
กอสรางวางทอระบายน้ำพรอม
บอพักและรางวี คอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 10 บานคำไฮ 
(ซอยจุไรรัตน 2)  

คำชี้แจง.. งานถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก 
ผิวจราจรกวาง 4.00 ม.ความยาว 
75.00 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 
300.00 ตารางเมตร 

คำชี้แจง.. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว 
75.00 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 
300.00 ตารางเมตร 
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ท่ี รายการ ขอความเดิม ขอความใหม 

10 หนาท่ี 418 โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอและ
รางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
15 บานหนองขาม (ซอย
ผูใหญบาน หมูท่ี 15)  

ชื่อโครงการ โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ำพรอมบอและรางวี 
คอนกรีต  
เสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บานหนองขาม 
(ซอยผูใหญบาน หมูท่ี 15)  
คำชี้แจง เพ่ือจายเปนคากอสรางวาง
ทอระบายน้ำพรอมบอและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บาน
หนองขาม (ซอยผูใหญบาน หมูท่ี 
15) รายละเอียดดังนี้ (กองชาง)  
 

ชื่อโครงการ โครงการกอสรางวางทอ
ระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี 
คอนกรีต 
เสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บานหนองขาม 
(ซอยผูใหญบาน หมูท่ี 15) 
คำชี้แจง เพ่ือจายเปนคากอสรางวาง
ทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บาน
หนองขาม (ซอยผูใหญบาน หมูท่ี 15) 
รายละเอียดดังนี้ (กองชาง)  

11 หนาท่ี 427 โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 21 บานโคกฟนโปง 
(ซอยบานพอคูณ) 
 

คำชี้แจง... งานวางทอระบายน้ำ 
ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
145.00 
เมตร พรอมบอพักและรางวี ขนาด
ทอเสนผาศูนยกลาง  0.40 เมตร 
(มอก.ชั้น 3) ความยาว 145.00 
เมตร พรอมบอพักและรางวี รวมท้ัง 
2 ฝง ความยาวรวม 290.00 เมตร 
พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย 
 

คำชี้แจง...งานวางทอระบายน้ำ 
1.ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
145.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี  
2.ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง  0.40 
เมตร 
(มอก.ชั้น 3) ความยาว 145.00 
เมตร พรอมบอพักและรางวี  
รวมท้ัง 2 ฝงความยาวรวม 290.00 
เมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 1 
ปาย 

12 หนาท่ี 427 โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 21 บานโคกฟนโปง 
(ซอยบานพอสุพล)  

คำชี้แจง... งานวางทอระบายน้ำ 
ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
69.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี 
ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
69.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี 
รวมท้ัง 2 ฝง ความยาวรวม 
138.00 เมตร พรอมปายโครงการ
จำนวน 1 ปาย 

คำชี้แจง... งานวางทอระบายน้ำ 
1.ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 69.00 
เมตร พรอมบอพักและรางวี  
2.ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 69.00 
เมตร พรอมบอพักและรางวี 
รวมท้ัง 2 ฝง ความยาวรวม 138.00 
เมตร พรอมปายโครงการจำนวน 1 
ปาย 

13 หนาท่ี 428 โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 

คำชี้แจง...ผิวจราจรกวาง 6.00 
เมตร ความยาว 106.00 เมจร  
 

คำชี้แจง...ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร 
ความยาว 106.00 เมตร 
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22 บานแกนทอง (ซอยผอง
อำไพ 6) 

ท่ี รายการ ขอความเดิม ขอความใหม 

14 หนาท่ี 430 โครงการกอสราง
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และกอสรางวางทอ
ระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
23 บานไทรทอง (ซอยสาม
แยกรานขายของเกา)  

คำชี้แจง..  
1.ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
150.00 เมตร พรอมบอพักและราง
วี ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
175.00 เมตร พรอมบอพัก 
และรางวีรวมท้ัง 2 ฝง ความยาวรวม 
350.00 เมตร พรอมปายโครงการ 

คำชี้แจง..  
1.ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
150.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี  
2.ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 
เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
175.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี 
รวมท้ัง 2 ฝง ความยาวรวม 350.00 
เมตร พรอมปายโครงการ 

 
และมีสมาชิกสภาฯ จำนวน ๒ ราย ไดยื่นขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ 
๑. ทานชัยรัตน  มัสมี ซึ่งยื่นแปรญัตติในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล

ตำบลบานเปด เขต ๑ ไดขอยื่นแปรญัตติลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจายและ
ลดรายจายโดยการตัดทั้งโครงการ สวนแรกคือ ขอแปรญัตติลดจำนวนเงินท่ี
ขออนุญาตจาย จำนวน ๒๘ รายการ งบประมาณที ่ขอปรับลด จำนวน 
๗,๕๐๔,๑๐๐ บาท สวนที่ ๒ คือ การขอแปรญัตติลดรายจายโดยการตัดท้ัง
โครงการ จำนวน ๑๖ รายการ งบประมาณท่ีขอปรับลด จำนวน ๖,๗๙๙,๐๐๐ 
บาท รวมงบประมาณที่ขอปรับลดทั้งสิ้น  ๑๔,๓๐๓,๑๐๐  บาท ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นชอบใหลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจายและ
ลดรายจายโดยการตัดทั ้งโครงการดังกลาว ดวยคะแนนเสียงขางมาก 
(เห็นชอบ ๔ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง) รายละเอียดดังนี้ 



  
               รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๘ 

 

สรุปรายละเอียดการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 

แปรลดจำนวนเงินท่ีขออนุญาตจาย รวมงบประมาณท่ีขอปรับลด 7,504,100 บาท  

ท่ี หนาท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวดรายจาย รายการ ต้ังไว ปรับลด คงเหลือ หมายเหตุ 

1 165 สำนักปลดัเทศบาล บริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป 

คาใชสอย คาจางบริการทำความ
สะอาดอาคารสำนักงาน 

     1,000,000        500,000       500,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

2 202 กองคลัง บริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงาน
คลัง 

คาใชสอย คาจางปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 

     1,000,000        500,000       500,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

3 204 สำนักปลดัเทศบาล บริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงาน
คลัง 

คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม      1,250,000        250,000     1,000,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

4 204 กองคลัง บริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงาน
คลัง 

คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม         200,000          50,000       150,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

5 204 กองชาง บริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงาน
คลัง 

คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม      3,500,000     2,000,000     1,500,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

6 204 กองสาธารณสุขฯ บริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงาน
คลัง 

คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม      2,800,000        300,000     2,500,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

7 204 กองการศึกษา บริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงาน
คลัง 

คาใชสอย คาบำรุงรักษาและซอมแซม      1,000,000        800,000       200,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

8 207 กองคลัง บริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงาน
คลัง 

คาวัสด ุ วัสคุคอมพิวเตอร         400,000        200,000       200,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๙ 

 

ท่ี หนาท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวดรายจาย รายการ ต้ังไว ปรับลด คงเหลือ หมายเหตุ 

9 211 กองคลัง บริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงาน
คลัง 

คาครุภณัฑ เครื่องคอมพิวเตอร All In 
One สำหรับงานสำนักงาน 

          60,000          20,000         40,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

10 211 กองคลัง บริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารงาน
คลัง 

คาครุภณัฑ เครื่องสำรองไฟฟา            7,500            2,500           5,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

11 218 สำนักปลดัเทศบาล การรักษาความสงบ
ภายใน 

บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

คาใชสอย คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

        500,000        300,000       200,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

12 219 สำนักปลดัเทศบาล การรักษาความสงบ
ภายใน 

บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

คาวัสด ุ วัสดุสำนักงาน         250,000        100,000       150,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

13 221 สำนักปลดัเทศบาล การรักษาความสงบ
ภายใน 

บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

คาวัสด ุ วัสดุเครื่องแตงกาย         100,000          50,000         50,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

14 221 สำนักปลดัเทศบาล การรักษาความสงบ
ภายใน 

บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

คาวัสด ุ วัสดุยานพาหนะและขนสง         200,000        100,000       100,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๑๐ 

 

ท่ี หนาท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวดรายจาย รายการ ต้ังไว ปรับลด คงเหลือ หมายเหตุ 

15 222 สำนักปลดัเทศบาล การรักษาความสงบ
ภายใน 

บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

คาวัสด ุ วัสดุคอมพิวเตอร         100,000          50,000         50,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

16 222 สำนักปลดัเทศบาล การรักษาความสงบ
ภายใน 

บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการ
รักษาความ
สงบภายใน 

คาวัสด ุ วัสดุสำรวจ           50,000          40,000         10,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

17 233 สำนักปลดัเทศบาล การรักษาความสงบ
ภายใน 

ปองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

คาวัสด ุ วัสดุเครื่องดับเพลิง         250,000          50,000       200,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

18 237 กองการศึกษา การศึกษา บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา 

คาใชสอย รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 

        500,000        300,000       200,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

19 244 กองการศึกษา การศึกษา บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา 

คาครุภณัฑ เครื่องคอมพิวเตอร All In 
One สำหรับงานสำนักงาน 

        120,000          60,000         60,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

20 244 กองการศึกษา การศึกษา บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา  

คาครุภณัฑ ชุดโปรแกรมจัดการ
สำนักงาน 

          27,000          13,500         13,500  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๑๑ 

 

ท่ี หนาท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวดรายจาย รายการ ต้ังไว ปรับลด คงเหลือ หมายเหตุ 

21 245 กองการศึกษา การศึกษา บริหารท่ัวไป
เก่ียวกับ
การศึกษา 

คาครุภณัฑ เครื่องสำรองไฟฟา           15,000            7,500           7,500  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

22 269 กองการศึกษา การศึกษา งานศึกษาไม
กำหนดระดับ 

คาใชสอย โครงการจดังานวันเด็ก
แหงชาติ 

        500,000        200,000       300,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

23 289 กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุข
และงาน
สาธารณสุข
อ่ืน 

คาวัสด ุ วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย 

        800,000        300,000       500,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

24 364 กองการศึกษา การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

คาใชสอย โครงการแขงขันกีฬาบาน
เปดมินิมาราธอน 

     1,000,000        300,000       700,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

25 365 กองการศึกษา การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

คาใชสอย โครงการแขงขันกีฬาและ
การออกกำลังกายเทศบาล
ตำบลบานเปด 

        500,000        300,000       200,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

26 368 กองการศึกษา การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

คาใชสอย โครงการสงเสริมพัฒนา
ศักยภาพของนักกีฬา
ฟุตบอลเพ่ือความเปนเลศิ 

        500,000        300,000       200,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

27 369 กองการศึกษา การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

งานศาสนา
และ
วัฒนธรรม
ทองถ่ิน 

คาใชสอย โครงการงานประเพณีลอย
กระทง 

     1,000,000        200,000       800,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๑๒ 

 

ท่ี หนาท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวดรายจาย รายการ ต้ังไว ปรับลด คงเหลือ หมายเหตุ 

28 385 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานบริหาร
ท่ัวไปฯ 

คาวัสด ุ วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น         810,600        210,600       600,000  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

        

7,504,100 
    

แปรลดรายจายโดยการตัดท้ังโครงการ รวมงบประมาณท่ีขอปรับลด 6,799,000 บาท  

ท่ี หนาท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวดรายจาย รายการ ต้ังไว ปรับลด คงเหลือ หมายเหตุ 

1 211 กองคลัง บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลัง 

คาครุภณัฑ รถจักรยานยนต         274,200          274,200  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

2 254 กองการศึกษา การศึกษา งานระดับกอน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

คาใชสอย คาจางเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตำบลบานเปด 

        525,600          525,600  0 ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

3 266 กองการศึกษา การศึกษา งานระดับกอน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

คาครุภณัฑ คอมพิวเตอรโนตบุกสำหรับ
งานสำนักงาน 

        114,000          114,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

4 266 กองการศึกษา การศึกษา งานระดับกอน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

คาครุภณัฑ ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน           27,000             27,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

5 280 กองสาธารณสุขฯ สาธารณสุข งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับ
การสาธารณสุข 

คาครุภณัฑ ชุดเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจง 

        500,000          500,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๑๓ 

 

ท่ี หนาท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวดรายจาย รายการ ต้ังไว ปรับลด คงเหลือ หมายเหตุ 

6 360 กองการศึกษา การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ  

บริหารท่ัวไปฯ คาครุภณัฑ ชุดเครื่องเลนสนามเด็กเลน         497,000          497,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

7 363 กองการศึกษา การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ  

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

คาใชสอย คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน
ดูแลสนามฟุตบอลบานเปด 

        120,000          120,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

8 391 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานกอสราง คาใชสอย คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
เขียนแบบแปลนแผนผัง
สำหรับวางผังเมืองสำรวจ
ตรวจสอบรวบรวมขอมูล 

          54,000             54,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

9 392 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานกอสราง คาใชสอย คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
เขียนแบบและคัดลอกแปลน
ทางอาคาร เข่ือน สะพานและ
สิ่งกอสรางอ่ืน เขียนแผนท่ี
ตางๆ 

          54,000             54,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

10 392 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานกอสราง คาใชสอย คาจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติงาน
สำรวจออกแบบเขียนแบบ
กอสราง โครงการกอสราง
ตางๆ 

          54,000             54,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๑๔ 

 

ท่ี หนาท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวดรายจาย รายการ ต้ังไว ปรับลด คงเหลือ หมายเหตุ 

11 393 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานกอสราง คาใชสอย โครงการจางออกแบบสนาม
กีฬาฟุตบอลบานเปด 

        450,000          450,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

12 394 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานกอสราง คาใชสอย โครงการจางออกแบบศูนย
พัฒนาเด็กเล็กบานโคกฟนโปง 

        435,000          435,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

13 394 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานกอสราง คาใชสอย โครงการจางออกแบบ
โรงเรียนเทศบาลบานเปด 

     2,250,000        2,250,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

14 397 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานกอสราง คาครุภณัฑ ชุดเครื่องหาคาพิกัดดวย
สัญญาณดาวเทียม GNSS 

        470,000          470,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

15 432 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานกอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางลูว่ิงและลาน
จอดรถบรเิวณลานกีฬาบาน
เปด ม.3 

        477,000          477,000  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

16 432 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

งานกอสราง คาปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงภมูิทัศนลาน
กีฬาบานเปด ม.3 บานเปด 

        497,200          497,200  0  ตั้งจายตาม
ความเหมาะสม  

          ๖,799,000    

 
 
 
 
 



  
               รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๑๕ 

 

และทานที่ ๒ คือ ทานสมพงษ  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบานเปด เขต ๒ ไดขอแปรญัตติเพิ ่มรายจายขึ ้นใหมและเพิ ่มเติม
รายจาย โดยมีทานนายกเทศมนตรีเปนผูรับรองในการขอแปรญัตติเพิ่ม โดย
การขอแปรญัตติเพิ่มรายจายขึ้นใหม จำนวน ๑๔ รายการ งบประมาณที่ขอ
ปรับเพิ ่ม จำนวน ๘,๙๕๑,๒๐๐ บาท และขอแปรญัตติเพิ ่มเติมรายจาย 
จำนวน ๒ รายการ งบประมาณที่ขอปรับเพิ่ม จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมงบประมาณที่ขอปรับเพิ ่มทั ้งสิ ้น ๑๑,๙๕๑,๒๐๐ บาท ซึ ่งที ่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นชอบใหเพิ่มรายจายขึ้นใหมและเพิ่มเติม
รายจายดังกลาว ดวยคะแนนเสียงขางมาก (เห็นชอบ ๔ เสียง งดออกเสียง ๓ 
เสียง) รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
               รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๑๖ 

 

แปรญัตติเพ่ิมรายจายข้ึนใหม จำนวน 8,951,200 บาท  
 

ท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวดรายจาย รายการ ตั้งไว หมายเหตุ 

1 สำนักปลัดเทศบาล บริหารงานท่ัวไป บริหารท่ัวไป ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง 

รถยนตโดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำ
กวา 2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 90 
กิโลวัตต จำนวน 2 คันๆ ละ 
1,358,000 บาท  

   
2,716,600  

1. เพ่ือแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล
บานเปด 
2. เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัยภายใน
พ้ืนท่ีตำบลบานเปด 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
เทศบาลตำบลบานเปด 

2 สำนักปลัดเทศบาล การรักษาความสงบ
ภายใน 

ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ครุภณัฑการเกษตร เครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาดทอ 8 
นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 

     850,000  

3 สำนักปลัดเทศบาล การรักษาความสงบ
ภายใน 

ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ครุภณัฑการเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโขง แบบ
เครื่องยนตดีเซล ขนาด 12 นิ้ว 
จำนวน 1 เครื่อง  

   
1,500,000  

4 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางวางทอระบาย
น้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บาน
เปด (จากบานนางสมศรีถึงบาน
นางกุหลาบ) 
 
  

     109,600  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๑๗ 

 

ท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวดรายจาย รายการ ตั้งไว หมายเหตุ 

5 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานโคกฟน
โปง (จากชุมชนวังทอง 4 ถึงถนน
โครงการหมูบานอยูเจริญ) 

     331,100  เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีตำบลบานเปด 

6 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางวางทอระบาย
น้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 บาน
กอก (ซอยบานกอก 32 ฝงทิศ
ตะวันออก) 

     292,000  เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีตำบลบานเปด 

7 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางวางทอระบาย
น้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 บาน
กอก (ซอยหอพักธงชัยฝงทิศใต
หนองกอก) 

     405,000  เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีตำบลบานเปด 

8 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 บาน
กอก (ถนนซอยบานกอก 38) 
  

     354,000  เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีตำบลบานเปด 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๑๘ 

 

ท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวดรายจาย รายการ ตั้งไว หมายเหตุ 

9 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 บาน
กอก (ถนนซอยบานกอก 36) 

     364,000  เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีตำบลบานเปด 

10 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี 8 บานหนอง
โจด (ซอย 6 ในชุมชนดวงตะวัน
จากบานนางใหมถึงบานเลขท่ี 
233) 

     318,900  เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีตำบลบานเปด 

11 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางวางทอระบาย
น้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 บาน
หนองโจด (จากบานนางสำรวยถึง
บานนางจินตนา) 

     398,800  เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีตำบลบานเปด 

12 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี 8 บานหนอง
โจด (ซอย 8 บานออยถึงบาน
นายสุเทพ) 

     451,000  เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีตำบลบานเปด 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๑๙ 

 

ท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวดรายจาย รายการ ตั้งไว หมายเหตุ 

13 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี 18 บานเปด 
(ขางอูชางดำ บานนายเสถียร) 

     272,200  เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีตำบลบานเปด 

14 กองชาง อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กอสราง คากอสรางสิ่ง
สาธารณูปการ 

โครงการกอสรางยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ท่ี 19 บานกังวาน (ซอยหอพักศรี
รัฐจิตร ถึงบานเลขท่ี 143/9) 

     588,000  เพ่ือแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน
ในพ้ืนท่ีตำบลบานเปด 

       8,951,200   
แปรญัตติเพ่ิมเติมรายจาย จำนวน 3,000,000 บาท  

ท่ี หนาท่ี หนวยงาน แผนงาน งาน หมวด
รายจาย 

รายการ ต้ังไว แปรเพ่ิม เปนเงิน หมายเหตุ 

1 326 กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน กำจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

คาวัสด ุ วัสดุงานบานงาน
ครัว 

       500,000      2,000,000      2,500,000  ตั้งจายตามความ
เหมาะสม  

2 327 กองสาธารณสุขฯ เคหะและชุมชน กำจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

คาวัสด ุ วัสดุเช้ือเพลิงและ
หลอลื่น 

    3,000,000      1,000,000       4,000,000  ตั้งจายตามความ
เหมาะสม  

         3,000,000    

 



  
               รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๒๐ 

 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดประชุมเพื่อพิจารณารางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยละเอียดแลว เห็น
วารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ใน
สวนอื ่นๆ แตละรายการมีความเหมาะสม สมบูรณทุกประการ จึงมีมติ
เห็นชอบเพื่อใหประธานสภาฯ นำเสนอสภาเทศบาลตำบลบานเปดพิจารณา
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตอไป  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้เปนข้ันตอนของการแปรญัตติกอนท่ีจะมีการลงมติ 
ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดดำเนินการมา มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะ

อธิบายกอนหรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม
เห็นชอบ ๕ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๕ เสียง คือ 
๑.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๒ เสียง คือ 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

เนื ่องจากมีคะแนนเสียงท่ีเทากันคือ เห็นชอบ ๕ เสียง และไม
เห็นชอบ ๕ เสียง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
“ขอ ๘๖ การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติ
เปนอยางอื ่น ในกรณีที ่คะแนนเสียงเทากันไมว าจะเปนการออกเสียง
ลงคะแนนเปดเผย หรือออกเสียงลงคะแนนลบั ใหประธานท่ีประชุมออกเสียง
เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งโดยเปดเผยเปนเสียงชี้ขาด จะใหเหตุผลดวยหรือไมก็ได” 
ดังนั้นในข้ันตอนของการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ตนขอใชอำนาจตามขอ ๘๖ 
ในการออกเสียงเพิ่มอีก ๑ เสียงเปนการชี้ขาด ตนขอใหคงไวตามรางเดิมคือ
ใหมติของคณะกรรมการแปรญัตติร างเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เปนอันตกไป ดวยคะแนนเสียง เห็นชอบ 
๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
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เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 
๑.  นายชัยรัตน  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายสุพล  โตะปง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดวยคะแนนเสียงขางมาก  

     ๓.๒  วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ วาระท่ี ๓ ข้ันลงมติ ซ่ึงในการลงมติจะไมมีการ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปราย ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ลงมติเนื่องจากรางท่ีทางคณะกรรมการแปร

ญ ัตต ิฯ ได นำเสนอมาน ั ้นเป นอ ันตกไป จ ึงคงไว ซ ึ ่ งร  างเด ิม ท่ีท  าน
นายกเทศมนตรีไดนำเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2568 และขอมติในที ่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง ไม
เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง 
เห็นชอบ ๗ เสียง คือ 

๑.  นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง คือ 
งดออกเสียง ๕ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๕.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๘ งบประมาณจำนวน ๒๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ๔.๑  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม (สำนักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม (สำนักปลัดเทศบาล)  

ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
นายกเทศมนตรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั ้งจ ายเปนรายการใหม (สำนัก

ปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม มีรายละเอียด
ดังนี้ 
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม   

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ
งานประมวลผล ต ั ้งไว  ๒๔,๐๐๐ บาท เพื ่อจ ายเป นคาจ ัดซ ื ้อเคร ื ่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๔,๐๐๐ 
บาท มีคุณลักษณะดังนี้ 

   ๑) มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ 
core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาิกา
ไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ 
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาิกาสูงสุด ไมน อยกวา ๔ GHz 
จำนวน ๑ หนวย 

   ๒) หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา ๘ MB 

   ๓) มีหนวยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกวา ขนาดไม
นอยกวา ๘ GB 

   ๔) มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอย
กวา ๑ TB หรือ ชนิด Solid state Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๒๕๐ GB 
จำนวน ๑ หนวย 

๕) มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไมนอยกวา ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel 
และมีขนาดไมนอยกวา ๑๒ นิ้ว 

๖) มีกลองความละเอียดไมนอยกวา ๑,๒๘๐x๗๒๐ pixel หรือ ๗๒๐p 
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๗) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา ไมนอย
กวา ๓ ชอง 

๘) มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง 
๙) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/

๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง 

๑๐) สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ax) และ 
Bluetooth 

   - ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณและรับบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี ๕/๒๕๖๗ หนาท่ี ๑๔๗ ลำดับท่ี ๔ (สำนักปลัดเทศบาล)   

๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ตั้งไว ๘,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะ
ดังนี้ 

๑) เป นอ ุปกรณท ี ่ม ีความสามารถเป น Printer, Copier และ 
Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 

๒) เปนเครื่องพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank 
Printer) จากโรงงานผูผลิต 

๓) มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
๔) มีความเร็วในการพิมพรางขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา 

๓๐ หนาตอนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพตอนาที (ipm) 
๕) มีความเร็วในการพิมพรางสีสำหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา ๑๕ 

หนาตอนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพตอนาที (ipm) 
๖) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดำ-สี) ได 
๗) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๖๐๐ หรือ 

๖๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
๘) มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
๙) สามารถถายสำเนาเอกสารไดท้ังสีและขาวดำ 
๑๐) สามารถทำสำเนาไดสูงสุดไมนอยกวา ๙๙ สำเนา 
๑๑) สามารถยอและขยายได ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอรเซ็นต 
๑๒) มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกวา จำนวนไม

นอยกวา ๑ ชอง 
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๑๓) มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐ Base-T หรือดีกวา จำนวนไมนอยกวา ๑ ชอง หรือสามารถใชงานผาน
เครือขายไรสาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได 

๑๔) มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา ๑๐๐ แผน 
๑๕) สามารถใชไดกับ A๔, Letter, Legal และสามารถกำหนด

ขนาดของกระดาษเองได 
   - ตั้งจายตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา

อุปกรณและระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง

ท่ี ๖/๒๕๖๗ หนาท่ี ๒๓ ลำดับท่ี ๕ (สำนักปลัดเทศบาล)   
รวมงบประมาณท่ีขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายท้ังสิ้น ๓๒,๐๐๐ บาท  

    ขอโอนลดจาก 
1. หนาที่ ๑๖๓ แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารทั่วไป งบ

ดำเนินงาน ประเภทคาตอบแทน คาเบี ้ยประชุม ตั ้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๔๒,๑๒๕ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๘,๐๐๐ บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๔,๑๒๕ บาท 

  
๒. หนาที่ ๑๗๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ

ลงทุน ประเภทคาครุภัณฑ ครุภัณฑสำนักงาน ชุดโตะประชุมไมเนื้อแข็งพรอม
เกาอี้ ตั้งไว ๒๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๒๕,๐๐๐ บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้ ๒๔,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑,๐๐๐ บาท  

รวมงบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐ บาท  โดยมีเหตุผลคือ 
เนื่องจากงานการประชุมและกิจการสภา ฝายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาล 
มีครุภัณฑคอมพิวเตอรหร ืออิเล็กทรอนิกสไมเพียงพอสำหรับใชในการ
ปฏิบัติงาน  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอน
ลด ที่ทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ซ่ึงเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒5๖3 หมวด 4 
ขอ 27 ขอไดโปรดนำเสนอตอที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปดเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งด

ออกเสียง ๔ เสียง 
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เห็นชอบ ๘ เสียง คือ 
๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๔ เสียง คือ  

๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไป
ตั้งจายเปนรายการใหม (สำนักปลัดเทศบาล) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๔.๒  ขอความเห็นชอบรับโอนระบบสาธารณูปโภคโครงการหมูบานอยูสุข หมูที่ ๔ บาน
โคกฟนโปง (กองชาง)  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ขอความเห็นชอบรบัโอนระบบสาธารณูปโภค 
ประธานสภาเทศบาล โครงการหมูบานอยูสุข หมูท่ี ๔ บานโคกฟนโปง (กองชาง) ขอเชิญฝายบริหาร

ไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเหน็ชอบรบัโอนระบบ 
นายกเทศมนตรี สาธารณูปโภคโครงการหมูบานอยูสุข หมูท่ี ๔ บานโคกฟนโปง (กองชาง) โดย

มีหลักการคือ ตามที่โครงการหมูบานอยูสุข หมูที่ ๔ บานโคกฟนโปง ตำบล
บานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน มีความประสงคที ่จะโอน
ระบบสาธารณูปโภคใหอยูในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาลตำบลบานเปด 
และเทศบาลตำบลบานเปดไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินการ
รับโอนสาธารณูปโภค ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบานเปด ที่ ๘๕๓/๒๕๖๖ ลง
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบแลว จึงขอความ
เห็นชอบรับโอนระบบสาธารณูปโภคดังกลาว รายละเอียดดังนี้ 

   - ทางเทาคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเทาคอนกรีตรางวี ๑ ขาง) ขนาด
กวาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๐๑๗๖๔ เลขท่ีดิน 
๓๕ ซึ่งไมใชทางเทาแตเปนทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็ก สภาพใชงานไดดีไมมีการชำรุด 

โดยมีเหตุผลคือ  
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๑. เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๔ 

๒. เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารราชการสวนทองถิ่นใน
การใหบริการประชาชน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว การรับโอนครั้งนี้เปนอำนาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ขอ ๙ ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบานเปดเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุพล  โตะปง    ในระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ท่ีทางฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงมาตนพอจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เขาใจแตตนสงสัยวาในระเบียบวาระการประชุมเปนหมูบานอยูเจริญซึ ่งใน

เอกสารประกอบการเปนหมู บานอยูสุข สวนหนึ ่งเปนหนังสือแจงความ
ประสงคเพ่ือโอนทรัพยสินเปนสาธารณประโยชนใหกับเทศบาลตำบลบานเปด
เรานี้ ในเนื้อหาระบุผลการการประชุมภายในหมูบานซึ่งมีทั้งหมดจำนวน ๑๒ 
ครัวเรือนแตมีผูมาประชุมเพียง 3 แปลงเทานั้น แลวมติท่ีประชุมไมผานจึงไม
สามารถจัดตั้งเปนนิติบุคคลไดซึ่งตนเขาใจแบบนี้ แลวก็มีหนังสือเขามาให
เทศบาลเรารับผิดชอบเรื่องนี้ตนไมตำหนิ เพราะวาคนท่ีอยูตำบลบานเปดเราก็
เอางบประมาณรายหัวหรือรายไดจากภาษีของเทศบาลเรา แตหมู บานนี้
กอสรางข้ึนมาเพียงไมก่ีป ตนจึงเกิดขอสงสัยวาผูบริหารหมูบานกับขาราชการ
ที่ไปตรวจทรัพยสินตางๆ ท่ีจะโอนมาสูเทศบาลเรา หนังสือก็มีความถูกตอง
ครบถวนแตในมุมมองของตนคิดวาสรางมาเพียงไมกี่ปก็จะเอามาใหเทศบาล
เราดูแล วันนี้จึงขอเรียนถามทางผูบริหารวาเปนโครงการหมูบานอยูเจริญหรือ
หมูบานอยูสุขกันแนนี้คือประเด็นแรก ประเด็นที่ 2 ตนเขาในวามีการแตงตั้ง
คณะกรรมการนิติบุคคลไมไดจึงไดนำเรื่องเสนอเขามาซึ่งเปนความเขาใจของ
ตนเอง ในฐานะของฝายนิติบัญญัติตนมีขอติดใจเพียงแคนี้ และอยากทราบ
ขอเท็จจริงวาเปนเชนไร 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขอเชิญทานผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาล   

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขอเชิญทางกองชางหรือผูท่ีเก่ียวของไดตอบขอซักถามของทาน 
นายกเทศมนตรี   สมาชิกสภาฯ ตอไป 

นายจักริน  อรรคเศรษฐัง     ความจริงแลวหมูบานนี้คือหมูบานอยูเจริญตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ  
ผูอำนวยการกองชาง ไดสอบถามมาเมื่อสักครู ซึ่งตั้งอยูที่บานโคกฟนโปง หมูที่ 4 สรางมานาจะ

ประมาณ 3-๔ ปประมาณนี้ สำหรับหมูบานนี้ที่เขาขอโอนสาธารณูปโภคให
ทางเทศบาลตำบลบานเปดไปกำกับดูแลก็จะเปนถนนมีถนนเขาหมูบานเสน
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กลางหมูบาน ตอนนั้นท่ีไปตรวจสอบติดอยูท่ีสวนสาธารณะที่ยังไมไดมอบให 
วันนั้นตนออกไปตรวจสอบกับหัวหนาฝายนันทพจนและไดแจงใหเขาไปแกไข  
อันอ่ืนก็ไมมีปญหาทุกอยางเปนปกติดีและอยูในเกณฑท่ีรับโอนได สำหรับการ
ที่จะรับโอนหรือไมรับโอนทั้งนี้ขึ้นอยูกับมติของทางสภาฯ วาจะรับหรือไมรับ
เอามากำกับดูแล สำหรับทางคณะกรรมการฯ ที่ไดไปตรวจสอบอยูในขั้นปกติ
ทุกอยางครบหมดและมีความถูกตอง แตที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามมา
นั้นไมใชหมูบานอยูสุขแตเปนชื่อหมูบานอยูเจริญ หมูที ่ ๔ สรางมานาจะ
ประมาณ ๓-๔ ปท่ีผานมา 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ตามท่ีไดดูเอกสารหนังสือแจงความประสงคเพ่ือโอนทรัพยสินเปน 
ประธานสภาเทศบาล สาธารณประโยชนซ่ึงดำเนินการโดยผูขออนุญาตจัดสรรท่ีดินโครงการหมูบาน

อยูสุข โดยนายธนวินทกับนางสาวณิชาภัทรในรายละเอียดของเอกสารก็ระบุ
วาหมูบานอยูสุข 

นายจักริน  อรรคเศรษฐัง     ตนขออนุญาตทานประธานสภาฯ ชื่อของหมูบานคือหมูบานอยูสุข   
ผูอำนวยการกองชาง แตเปนเจาของเดียวกับหมูบานอยูเจริญซึ่งเปนของเสี่ยอยูเจริญทั้งหมด ตน

ตองขอโทษดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    หมายความถึงวาโครงการหมูบานอยูสุขเปนสวนหนึ่งของหมูบาน 
ประธานสภาเทศบาล อยูเจริญถูกตองหรือไม 12 หลังคาเรือนที่เปนบานแฝดก็คืออยูในสวนหนึ่ง

ของโครงการอยูเจริญในปจจุบัน แตขอโอนเฉพาะสวนนี้ไมไดโอนสวนอื่นท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงจริงๆ แลวผูจัดสรรท่ีดินคือ 2 ทานนี้ท้ังโครงการถูกตองหรือไม มี
ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีตนขอให
ทานรองประธานสภาฯ ข้ึนมาทำหนาท่ีประธานสภาฯ ชั่วคราว 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ในระเบียบวาระนี้เปนเรื่องของการโอนระบบสาธารณูปโภคเพ่ือเปน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ที่สาธารณประโยชนหรือวาใหอยูในการดูแลของเทศบาล สืบเนื่องจากตามท่ี

ทานสมาชิกสภาฯ ทานสุพล  โตะปง ไดอภิปรายไปกอนหนานี้แลวซึ่งตนเห็น
ดวยวาโครงการหมูบานอยูเจริญเทาที่ไดรับทราบมาวาหมูบานดังกลาวเปน
หมูบานที่คอนขางจะใหญ มีพื้นท่ีการดูแลคอนขางที่จะมากประกอบกับใน
ระเบียบที่จะใชบังคับหมูบานจัดสรรระบุไวอยูแลววาหมูบานจะตองมีการ
ดำเนินการโดยนิติบุคคลหากวามีบานเกินกวา 9 หลังขึ ้นไป ซ่ึงกรณีดัง
กลาวคือมีบานทั้งหมดจำนวน 12 หลัง ถามวาทานมีความสามารถในการ
จัดสรรหมู บานเพื ่อจะขาย ทานขายบานของทานหมดเจาของท่ีดินผูขอ
อนุญาตจัดสรรที ่ดินไดทำหนังสือมาถึงเทศบาลเพื ่อที ่จะใหร ับโอนพื ้นท่ี
สาธารณประโยชนและใหเปนภาระ ตนขออนุญาตใชคำนี้เลย ใหเปนภาระ
ของเทศบาลเนื่องจากวาเทศบาลจะตองใชเงินงบประมาณในการดูแลทุกภาค
สวนไมวาจะเปนเสาไฟฟา ถนน หรือรวมถึงสนามหญาของหมูบานที่จัดสราง
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ขึ้นมาซึ่งในรายละเอียดตนไมแนใจวามีหรือไมเพราะในภาพประกอบมีเพียง
แคตัวบาน ในความเปนจริงเราจะตองไปดูแลทุกอยางไมวาจะเปนการขุดลอก
ทอระบายน้ำหรือใดๆ ทั้งหมด กลายเปนวาวันนี้เราใหเอกชนหาประโยชน
แลวพอทานไดประโยชนไดกำไรทานก็ท้ิงโครงการของทาน 3 ปผานไปทานได
กำไรกี่ลานบาท แลววันนี้เทศบาลจะตองมารับภาระแทนทานถูกตองหรือไม 
ในเมื่อทานมีความสามารถที่จะซื้อที่ดินราคาหลายลานบาทเพื่อที่จะจัดสรร
ที่ดินสรางบานขายและไดกำไร แตวันนี้ทานผลักภาระดังกลาวมาใหกับสภาฯ 
ใหกับเทศบาล ทานผลักภาระใหกับสภาฯ เพราะวาทานจะตองใหสภาฯ เปน
คนอนุมัติ หากสภาฯ รับเขามาเทศบาลก็เปนผูรับภาระตอไป แตหากสภาฯ 
ไมอนุมัติก็จะโดนตอวาหาวาไมเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชนที่เขาไป
อยูอาศัยทั้ง 12 หลังคาเรือนนั้น หากตองการเปลี่ยนหลอดไฟตองการใหมี
การดูแลเรื่องสาธารณูปโภคตางๆ ก็กลายเปนวาสมาชิกสภาฯ ท้ัง 12 ทานละ
ทิ้งหนาที่ท่ีพึงจะกระทำในการดูแลความเดือดรอนของประชาชน แตถามวา
จริงๆ แลวสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เปนหนาที ่ของใครทานมีความสามารถที่จะสราง
หมูบานจัดสรรของทาน หมูบานอยูเจริญหากทานใดที่เขาไปดูใน Google 
ทานจะทราบวาเปนหมูบานท่ีเกิดข้ึนเยอะมาก มีเกือบทุกจังหวัดหรือแมแตใน
จังหวัดขอนแกนก็มีในหลายๆ อำเภอและหลายๆ ตำบล แตเหตุใดทานไมมี
ความสามารถที ่จะดูแลพื ้นที ่ที ่ทานหาประโยชนจึงตองใหสภาแหงนี้เปน
ผูอนุมัติ จึงตองใหเทศบาลตำบลบานเปดเปนผูรับภาระทั้งที่ทานไดกำไรจาก
การท่ีทานดำเนินการไป หากวานานวันไปผานไป 10 ปทานละท้ิงโครงการไป 
หมูบานไดรับความเดือดรอนหรือคนในพื้นที่ไมสามารถที่จะดูแลได อันนี้เรา
เขาใจวาจะตองเปนสิ่งท่ีสภาฯ หรือเทศบาลจะตองเขาไปดูแล ทานไดกำไรไป
ตั้งมากมาย แตวันนี้ทานผลักภาระมาใหเราทั้งที่เพิ่งผานไปเพียง 3 ปเทานั้น 
โดยอางวาไมสามารถจัดตั้งนิติบุคคลของหมูบานได ซ่ึงลูกบานทานไมมีทานใด
ลงนามรับรองมาเลยดวยซ้ำ มีแคทานซึ่งเปนผูขออนุญาตในการจัดสรรที่ดิน 
2 ทานที่เปนผูไดรับอนุญาตในครั้งนี้และลงลายมือชื่อเปนคนเซ็นมา ถามวา
วันนี้สภาฯ ควรจะอนุมัติหรือไม สวนตัวตนขออภิปรายคัดคานในระเบียบ
วาระนี้ 

นายชัยรัตน  มัสมี    ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตใชสิทธิ์ในการกลาวสนับสนุนความเห็นของทานประธาน 
นายกเทศมนตรี สภาฯ ตนยืนยันในหลักการและเห็นดวยกับทานประธานสภาฯ ขอใหทางกอง

ชางไดไปบูรณาการขอมูลใหม ตนขออนุญาตตำหนิทางกองชางขอให
ตรวจสอบขอมูลใหเรียบรอยกอนที่จะนำมาเสนอและรวมถึงการเสนอตอ  
สภาฯ เพื ่อพิจารณาอนุมัติ ขอใหตรวจสอบขอมูลใหเรียบรอยกอน ตนมี
ความเห็นตรงกับทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกๆ ทานวามีเสน
บางๆ คั่นระหวางคำวาดูแลกับภาระ เพราะฉะนั้นจะตองมีหลักการที่เปนท่ี



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๒๙ 

 

ประจักษที ่เราจะยอมรับกันได สวนหมู บานดั ้งเดิมหรือหมู บานท่ีมีความ
เดือดรอนจริงๆ เราก็พรอมสำหรับการรับโอน แตหมูบานที่เพิ่งสรางใหมๆ 
แลวมาหาประโยชนกับเทศบาลในลักษณะแบบนี้ตนก็ไมเห็นดวย ดังนั้นเพ่ือ
ความชัดเจนในขอมูลและเพื่อใหมีการตรวจสอบขอมูลใหชัดเจน ตนจึงขอ
ถอนญัตตินี้ออกไป   

นายชัยรัตน  มัสมี    ทานนายกเทศมนตรีไดขอถอนญัตติในระเบียบวาระท่ี ๔.๒ ขอความ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เห็นชอบรับโอนระบบสาธารณูปโภคโครงการหมูบานอยูสุข หมูที่ ๔ บานโคก

ฟนโปง (กองชาง) จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ 
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนญัตติในระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขอความเห็นชอบรับโอนระบบ
สาธารณูปโภคโครงการหมูบานอยูสุข หมูท่ี ๔ บานโคกฟนโปง (กองชาง) ดวย
คะแนนเสียงขางมาก 

   ๔.๓  ขอความเห็นชอบรับโอนระบบไฟฟาสาธารณะ หมูบานเอ้ือธรรม หมูท่ี ๑๗ บานเดชา 
(กองชาง) 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ ขอความเหน็ชอบรบัโอนระบบไฟฟาสาธารณะ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หมูบานเอ้ือธรรม หมูท่ี ๑๗ บานเดชา (กองชาง) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบาย

ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเหน็ชอบรบัโอนระบบไฟฟา 
นายกเทศมนตรี สาธารณะ หมูบานเอ้ือธรรม หมูท่ี ๑๗ บานเดชา (กองชาง) โดยมีหลักการคือ 

ตามที่หมูบานเอื้อธรรม หมูที ่ ๑๗ บานเดชา ตำบลบานเปด อำเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน มีความประสงคที่จะโอนระบบไฟฟาสาธารณะให
อยูในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาลตำบลบานเปด และเทศบาลตำบล 
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บานเปดไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินการรับโอนสาธารณูปโภค 
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบานเปด ท่ี ๘๕๓/๒๕๖๖ ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบแลว ระบบไฟฟาสาธารณะของหมูบานเอ้ือ
ธรรม ซึ่งการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน ๒ ไดรับรองวา ยังใชงานได
ตามปกติและสามารถสองสวางครอบคลุมบริเวณท่ีติดตั้ง  

โดยมีเหตุผลคือ  
๑. เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๔ 
๒. เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารราชการสวนทองถิ่นใน

การใหบริการประชาชน 
ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว การรับโอนครั้งนี้เปนอำนาจอนุมัติ

ของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ขอ ๙ ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบานเปดเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ในระเบียบวาระนี้ตนมีขอซักถามทานประธานสภาฯ ผานไปยังผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วา ทานขอเพียงระบบไฟฟาสาธารณะของหมูบานเอื้อธรรม หมูที่ ๑7 บาน  

เดชา แตไมไดขอในสวนของถนนเขามาดวยทั้งที่โดยปกติในการขอโอนระบบ
สาธารณูปโภคจะขอเขามาพรอมกันทั้งถนนและไฟฟา จึงขอสอบถามวาเหตุ
ใดจึงไมขอในสวนของถนนเขามาพรอมกัน เพราะวาในระเบยีบวาระกอนหนา
นี้หรือหลายๆ ครั้งท่ีเราพิจารณาไปแลวนั้นไดมีการขอโอนถนนเขามาดวย ตน
เคยอภิปรายไวในครั้งกอนวาหากเราเขาไปใชในสวนของถนนสาธารณะนั้นๆ 
โดยที่ไมมีการโอนใหกับเทศบาลก็อาจจะมีขอพิพาทหรือใดๆ แตวาในสวน
เรื ่องของการรับโอนในระเบียบวาระนี้ตนไมติดใจเพราะวาเขาใจถึงปญหา 
หากไมมีการโอนใหกับเทศบาลก็จะไมสามารถเคลื่อนยายเสาไฟฟาที่มีปญหา 
ณ ปจจุบัน เทาที่ทราบมาคือเหตุผลของการที่ขอนั้นเมื่อจะตองมีการขยับเสา
ไฟฟาในสวนที่กีดขวางทางจราจรอยูและไดปรับปรุงถนนเสนนั้นตอไป ดังนั้น
จึงขอสอบถามวาถนนภายในหมูบานเอื้อธรรมนี้ไดมีการโอนเขามาใหอยูใน
ความรับผิดชอบเปนของเทศบาลเราหรือยัง 

นายชัยรัตน  มัสมี    ขอเชิญทานผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขอเชิญทางกองชางไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ  
นายกเทศมนตรี  
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นายจักริน  อรรคเศรษฐัง     ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามเก่ียวกับเรื่องของถนนภายใน 
ผูอำนวยการกองชาง หมูบาน ทำไมจึงไมทำเรื่องขอโอนมาพรอมกับระบบไฟฟา เนื่องจากถนนเสน

นี้เปนภาวะจำยอมอยูแลวซึ่งเปน Public ถนนสาธารณะอยูแลวในเสนหลัก
หรือเสนกลางของหมูบานเอื้อธรรม ซึ่งในวันนั้นตนไดมีโอกาสเขารวมกับทาง
คณะผูบริหารไปกันหลายทาน ขอแจงทานประธานสภาฯ วาถนนเสนนี้เปน
ภาวะจำยอมอยูแลวจึงไมไดมอบใหทางเทศบาล สำหรับระบบไฟฟาซึ่งทาง
หมู บานเอื ้อธรรมนั ้นบริษัทแหงนี ้เขามาทำแลวโอนใหกัน ซึ ่งในตอนนี้มี
คาใชจายในการที ่จะตองจายคาไฟฟาตอเดือน ดังนั ้นเขาจึงโอนไฟฟา
สาธารณะมาใหกับเรา ซึ่งทางเทศบาลบานเปดมีคาใชจายเกี่ยวกับการใช
ไฟฟาสาธารณะไมเกินรอยละ 10 เราไดมีการตรวจสอบโดยทีมงานของชาง
ไฟฟาเรากอนเปนอันดับแรก เมื่อทีมงานไฟฟาไดแจงวายังใชประโยชนไดแต
เราก็ยังไมมีหนังสือรับรอง จึงแจงใหทางหมูบานไปประสานกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคขอนแกน ๒ มะลิวัลยใหประสานเปนหนังสือตอบรับมาเปนลายลักษณ
อักษรมาใหเทศบาลตำบลบานเปดไดทราบวายังใชงานไดดีหรือไม เขาจึงแจง
เปนหนังสือมาแลววาอยูในเกณฑมาตรฐานสามารถใชได ท้ังนี้ท้ังนั้นข้ึนอยูกับ
วาสภาฯ จะรับมอบหรือไมรับมอบซ่ึงเปนอำนาจของสภาเทศบาล  

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรตัน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหรับโอนระบบไฟฟาสาธารณะหมูบานเอ้ือธรรม หมูท่ี ๑๗ บานเดชา 
(กองชาง) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 
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   ๔.๔  ขอความเห็นชอบรับโอนระบบสาธารณูปโภคโครงการหมูบานพิมานธานีหนอง
โคตร หมูท่ี ๒๑ บานโคกฟนโปง (กองชาง)  

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ขอความเหน็ชอบรบัโอนระบบสาธารณูปโภค 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว โครงการหมูบานพิมานธานีหนองโคตร หมูที่ ๒๑ บานโคกฟนโปง (กองชาง) 

ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเหน็ชอบรบัโอนระบบ 
นายกเทศมนตรี สาธารณูปโภคโครงการหมูบานพิมานธานีหนองโคตร หมูที ่ ๒๑ บานโคก    

ฟนโปง (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ตามที่โครงการหมูบานพิมานธานีหนอง
โคตร หมูท่ี ๒๑ บานโคกฟนโปง ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน มีความประสงคที ่จะโอนระบบสาธารณูปโภคใหอยู ในความ
รับผิดชอบดูแลของเทศบาลตำบลบานเปด และเทศบาลตำบลบานเปดได
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินการรับโอนสาธารณูปโภค ตามคำสั่ง
เทศบาลตำบลบานเปด ท่ี ๑๔๕/๒๕๖๕ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ซ่ึงคณะ
กรรมการฯ ไดตรวจสอบแลว พื้นที่ท่ีขอโอนสาธารณูปโภคสภาพทั่วไปใชงาน
ไดดี จึงขอความเห็นชอบรับโอนระบบสาธารณูปโภคดังกลาว รายละเอียด
ดังนี้ 

๑. ฝาบอพักสภาพใชงานไดดี 
๒. ฟุตบาทสภาพใชงานไดดี 
๓. ตนไมขนาดใหญมีการตัดก่ิงท่ีระสายไฟฟา 
๔. ประสานการตรวจสอบระบบไฟฟาสาธารณะของโครงการ โดย

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน ๒ ถนนมะลิวัลย ซึ ่งตอมาไดรับ
หนังสือรับรองจากการไฟฟาแลว ดังนี้ 

 ๔.๑ ระบบจำหนายที ่เปนทรัพยสินของการไฟฟาสวน
ภูมิภาค ไดแก ระบบจำหนายแรงสูง ระบบจำหนายหมอแปลง ระบบ
จำหนายแรงต่ำ และมิเตอร จำนวน ๓ เครื่อง มิเตอรติดตั้งปจจุบันขนาด ๑๕ 
(๔๕) แอมป ๑ เฟส ๑ เครื่อง ใชไฟฟเฉลี่ยน ๕๐๐ หนวย/เดือน 

 ๔.๒ ระบบจำหนายที่เปนสวนของโครงการ ไดแก ระบบ
ไฟฟาสาธารณะ (สายดับ) โคมไฟสาธารณะ ขนาด ๒x๓๖ วัตต จำนวน ๒๓ 
โคม และชุมควบคุมไฟฟาดวยพลังแสง จำนวน ๓ ชุด สภาพใชงานอุปกรณ
ปจจุบัน โคมไฟสาธารณะขนาด ๒x๓๖ วัตต ปจจุบันติดตั้ง ๑x๓๖ วัตต ชุด
ควบคุมไฟฟาดวยพลังแสง จำนวน ๓ ชุด ปจจุบันชำรุดทั้ง ๓ ชุด ติดตั้ง 
Circuit Breaker เปนสวิตตเปด-ปดแทน 

โดยมีเหตุผลคือ  
๑. เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๔ 
๒. เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารราชการสวนทองถิ่นใน

การใหบริการประชาชน 
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ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว การรับโอนครั้งนี้เปนอำนาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ขอ ๙ ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบานเปดเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายธนดล  ประเสริฐทรง    ในระเบียบวาระนี้ตนเห็นใจจริงๆ เนื่องจากเขาติดตอขอโอนพ้ืนท่ีของ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ หมูบานพิมานธานีหนองโคตร หมูที ่ ๒๑ บานโคกฟนโปง ตั้งแตป ๒๕๖๓ 

เพราะมีสำเนาหนังสือท่ีอางถึงนิติบุคคลหมูบานพิมานธานีหนองโคตร ลงวันท่ี 
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปนเอกสารท่ีลวงเลยมานานกวาที่เรามีการแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ ไปตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค เปนที่นาเห็นใจเพราะ
ลวงเลยมานานเขาอยากใหเรารับโอนใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว แตในสาระหนึ่งที่ตน
เกรงวาเอกสารประกอบจะไมสมบูรณคือ หนังสือรับรองแผนผังการติดตั้งโคม
ไฟฟาสาธารณะภายในหมู บานพิมานธานีหนองโคตรของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดขอนแกน ๒ ลงนามโดย นายจิตรกร ปญญามี ในหนังสือมี
เลขท่ีของหนังสือและมีที่อยู แตไมลงวันที่ในหนังสือรับรองของการไฟฟาสวน
ภูมมิภาคจังหวัดขอนแกน ๒ ตนคิดวาจะขาดความสมบูรณของเอกสารหรือไม 
ซึ่งเปนหนังสือทางการ ความสมบูรณของวันท่ีออกหนังสือเปนสวนหนึ่ง ใน
สวนตัวตนมองวาเปนสาระสำคัญ เขาสงไปที่คณะกรรมการนิติบุคคลหมูบาน
พิมานธานีหนองโคตร หนังสือจากการไฟฟาดังกลาวเขาแนบเรื่องเขามาใหเรา
แตทางเจาหนาท่ีเราไมไดดูรายละเอียดวาหนังสือรับรองลงวันที่เทาไร เขาให
การรับรองโดยแยกทรัพยสินออกเปน ๒ สวน คือ ๑. ระบบจำหนายที่เปน
ทรัพยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาค และ ๒. ระบบจำหนายที่เปนสวนของ
โครงการ ประเด็นนี้ตนคิดวาจะเปนการนำเสนอเอกสารท่ีไมสมบูรณ 

นายชัยรัตน  มัสมี    ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขอเชิญทางกองชางไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ  
นายกเทศมนตรี    

นายจักริน  อรรคเศรษฐัง     สำหรับโครงการหมูบานพิมานธานีหนองโคตรนี้ ถาตนจำไมผิด 
ผูอำนวยการกองชาง ประมาณป ๒๕๖๓ หรือ ๒๕๖๔ ไดยื่นขอโอนระบบสาธารณูปโภคเขามาครั้ง

หนึ่ง และทางเทศบาลไดออกไปตรวจสอบโดยทีมงานหลายคณะ ท้ังฝายโยธา
ก็ไดออกไปตรวจสอบดูเรื่องของถนนหนทาง รองระบายน้ำ ผิวถนน ทางเดิน
ตางๆ ผลปรากฏวาไมอยูในเกณฑที่จะรับโอนได จึงใหทางหมูบานดำเนินการ
แกไขกอนแลวทำเรื่องเขามาใหม และไดมีการแกไขและเสนอเรื่องเขามาใหม
ซึ่งเราก็ไดไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏวาพื้นผิวถนนใชไดมีการแอสฟลติกเท
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ทับ แกไขเรื่องระบบไฟฟา เรื่องตัดกิ่งไมบริเวณสี่แยกซึ่งมีบานอยูหลังหนึ่งให
ตัดตนไมออกเขาก็ตัดออกให จึงถือวาอยูในเกณฑปกติใชไดซึ่งไดดำเนินการ
ตรวจถึง ๓ รอบดวยกัน สุดทายคณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นสมควรรับโอนได 
และไดเสนอญัตติเขาสภาฯ ซึ ่งเปนอำนาจอนุมัติของสภาฯ วาจะรับโอน
หรือไมรับโอน 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายปศนพล  เมืองสนธิ์    ในระเบียบวาระนี้เรือ่งขอความเห็นชอบรับโอนระบบสาธารณูปโภค 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โครงการหมู บานพิมานธานีหนองโคตร หมู ที ่ ๒๑ บานโคกฟนโปง ดวย

หลักการและเหตุผลแลวตนเห็นดวยเพ่ือจะไดอำนวยความสะดวกใหกับพ่ีนอง
ประชาชนตำบลบานเปดใหไดรับสิทธิเทาเทียมกัน ในสวนของหลักการและ
เหตุผลตนเห็นดวยอยางยิ่งแตตนมีอยูประเด็นหนึ่งซึ่งในโอกาสตอไปในเรื่อง
ของเอกสารแนบเชนเดียวกับระเบียบวาระที ่ ๔.๒ ที ่ไดถอนญัตติออกไป
เพราะวาเอกสารไมเพียงพอ ในโอกาสตอไปขอใหผู ที ่เกี ่ยวของไดรวบรวม
เอกสารขอมูลใหครอบคลุมเชนเดียวกับหมูบานพิมานธานี ในเอกสารที่แนบ
ทางสภาฯ ยังไมรูวาท่ีแนบมามีอะไรบาง ถนนกวางเทาไร ยาวเทาไร ไฟฟามีก่ี
จุด ในสวนของแบบแปลนแผนผังของโครงการหรือขอมูลตางๆ ของโครงการ
อยากใหแนบเอกสารขอมูลใหมากกวานี้เพราะจะเปนขอมูลประกอบในการ
พิจารณาครั้งตอไป  

นายชัยรัตน  มัสมี    ตนขอฝากฝายบริหารใหกำชับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการนำเสนอ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ขอมูลตางๆ ใหกับสมาชิกสภาฯ เพื่อประกอบการพิจารณาทุกครั้ง มีสมาชิก

สภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 

นายประทีป  เสาผล    ในระเบียบวาระท่ี ๔.๔ ขอความเห็นชอบรับโอนระบบสาธารณูปโภค 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โครงการหมูบานพิมานธานีหนองโคตร หมูที่ ๒๑ บานโคกฟนโปง เรื่องนี้ตน

ไดศึกษาตามเอกสารและขอติติงไปยังหลายๆ ฝายในเรื่องนี้ ซึ่งหนังสือสงมา
ตั้งแตวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ ทานรองนายกเทศมนตรีไดลงนามในหนังสือ
ใหเทศบาลตำบลบานเปดไดรับเรื ่องของหมูบานนี้ ความจริงแลวอยางท่ี
ผูอำนวยการกองชางไดนำเรียนไปเมื่อสักครูวามีการยื่นเรื่องเขามาหลายรอบ
แลว ซึ่งในการตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคของคณะกรรมการแลวไมผาน
เกณฑ แตเมื่อผานเกณฑแลวเรื่องก็ไปดองไปชาอยูตั้งแตวันที่ ๗ กุมภาพันธ 
๒๕๖๗ ตอนนี้เดือนกันยายนนับแลวเปนเวลาประมาณ ๗ เดือน เรื่องนี้ตนได
ทราบจากทานสุวรรณ โพคา ในตอนท่ีทานเปนที่ปรึกษานายกเทศมนตรีซ่ึง
ไดรับเรื่องมาโดยตรง พอตนทราบเรื่องและไดปรึกษาหารือกับพี่นองภายใน
หมูบานพิมานธานีหนองโคตรดวยความเห็นใจหมูบานนี้สรางมาประมาณ ๑๐ 
กวาป ตนเปนสมาชิกสภาฯ มาประมาณ ๒๐ ปท่ีเห็นหมูบานนี้เปนสิ่งท่ีนาเห็น
ใจ ในสวนการดูแลเปนหนาที่ไมวาจะเปนฝายบริหารซึ่งไมวาใครที่จะเขามา



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๓๕ 

 

เปนนายกเทศมนตรีหรือใครท่ีจะเขามาเปนสมาชิกสภาฯ ไมวายุคใดหรือสมัย
ใดความจริงแลวหมูบานท่ีสรางไวดั้งเดิม ๑๐ ปข้ึนไปตามระเบียบแลวเราตอง
รับโอนไวโดยภาวะจำยอมเหมือนเชนที่ทานผูอำนวยการกองชางไดกลาวไว 
แตยอนกลับไปในระเบียบวาระที่ ๔.๒ เอกสารรายละเอียดไมครบถวนและ
เพิ ่งสรางเสร็จไมนานจึงยอมรับไมได แตหมู บานเกาๆ แบบนี้อีกหลายๆ 
หมูบานในเขตเทศบาลตำบลบานเปดที่เปนหมูบานดั้งเดิมและยังไมไดโอนให
เทศบาล ซึ ่งตนเคยปรึกษาทานปลัดเทศบาลในตอนที ่ทานปฏิบัติหนาท่ี
นายกเทศมนตรี ทานบอกวาสามารถรับโอนไดโดยไมตองทำเรื่องเขามาก็ได
เพราะเปนภาวะ จำยอมท่ีเราตองดูแลประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบานเปด
อยูแลว หมูบานที่สรางโดยไมมีในระบบของนิติบุคคลมาบังคับอยูแลวเพราะ
เขาสรางมากวา ๒๐ ปแลว วันนี้ในระเบียบวาระนี้ที่ทานธนดลไดอภิปรายวา
ตัวเลขวันที่ของสำเนาหนังสือการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน ๒ ไมมี 
วันนี้ตนเห็นวาเราควรจะรับในเรื่องของหลักการไปกอน สำหรับวัตถุประสงค
ในวันนี้ดวยความเปนหวงวาเขาสงเรื่องเขามาตั้งแตวันท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ 
ไดมีการรับเรื่องมาแลว ทานรองนายกเทศมนตรีไดลงนามหนังสือและมอบให
กองชางดำเนินการแตไมรูไปชาที่ตรงไหน แตในระเบียบวาระที่ ๔.๒ รับเรื่อง
มาไมนานก็มีเอกสารเสนอญัตติเขามาใหสภาฯ พิจารณาแลว เอกสารแนบก็
ไมมีอยางท่ีทานปศนพลอภิปรายไป บางครั้งก็หยิบอะไรใสเขามาเยอะแยะ
มากมายอยางท่ีไมมีเอกสารแนบ ไมรูวาหมูบานนี้ตั้งอยูจุดไหนดวยซ้ำไป วันนี้
ตนขออภิปรายสนับสนุนในญัตตินี้ และจะเห็นชอบกับอีกหลายๆ หมูบานท่ี
กำลังจะยื่นเรื่องเขามา แตขอใหเอกสารแนบจากทางกองชางชัดเจนเพื่อให
สมาชิกสภาฯ จะไดมีการตัดสินใจท่ีถูกตอง  

นายชัยรัตน  มัสมี    ขอฝากทางกองชางเก่ียวกับเอกสารนำเสนอใหทางสภา เรื่องการรับ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว โอนระบบสาธารณูปโภคของตำบลบานเปดของเรา เพื ่อใหทางสภาฯ 

พิจารณาไดอยางถูกตอง มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบ
วาระนี้เพ่ิมเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง 
ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
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๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหรับโอนระบบสาธารณูปโภคโครงการหมูบานพิมานธานีหนองโคตร 
หมูท่ี ๒๑ บานโคกฟนโปง (กองชาง) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๔.๕  ขอความเห็นชอบรับโอนระบบสาธารณูปโภคโครงการหมูบานเดอะคิวบ หมูที่ ๒๒ 
บานแกนทอง (กองชาง)  

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระท่ี ๔.๕ ขอความเหน็ชอบรบัโอนระบบสาธารณูปโภค 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว โครงการหมูบานเดอะคิวบ หมูที่ ๒๒ บานแกนทอง (กองชาง) ขอเชิญฝาย

บริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเหน็ชอบรบัโอนระบบ 
นายกเทศมนตรี สาธารณูปโภคโครงการหมูบานเดอะคิวบ หมูที่ ๒๒ บานแกนทอง (กองชาง) 

โดยมีหลักการคือ ตามที่โครงการหมูบานเดอะคิวบ หมูที่ ๒๒ บานแกนทอง 
ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน มีความประสงคที่จะ
โอนระบบสาธารณูปโภคใหอยูในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาลตำบลบาน
เปด และเทศบาลตำบลบานเปดไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
การรับโอนสาธารณูปโภค ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบานเปด ที่ ๘๕๓/๒๕๖๖ 
ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบแลว จึงขอความ
เห็นชอบรับโอนระบบสาธารณูปโภคดังกลาว รายละเอียดดังนี้ 

๑. ฝาทอระบายน้ำสภาพใชงานไดดี 
๒. ระบบไฟฟาสาธารณะสามารถใชงานไดดีและครอบคลุมบริเวณท่ี

ติดตั้ง 
โดยมีเหตุผลคือ  
๑. เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๔ 
๒. เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารราชการสวนทองถิ่นใน

การใหบริการประชาชน 
ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว การรับโอนครั้งนี้เปนอำนาจอนุมัติ

ของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 
๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ ขอ ๙ ขอไดโปรดนำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบานเปดเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 
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นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา    เรื่องการขอโอนระบบสาธารณูปโภคของหมูบานเดอะคิวบนี้ ตนได 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เคยสอบถามไปยังกองชางในตอนนั้นที่ตนเปนผูนำหมูบาน และไดแนะนำ

เจาของหมูบานใหดำเนินการขอโอนระบบสาธารณูปโภคใหกับทางเทศบาล 
แตทางเขาไมทำจึงไดลวงเลยมา ๑๐ กวาปแลว เมื่อเชาตนไดแวะเขาไปดูมี
หลอดไฟ ประมาณ ๖ หลอด มีบานอยูประมาณ ๑๒ หลังคาเรือน อยูในซอย
ขาง ร.๘ ตนมองดูแลวก็เห็นดวยถาหากจะรับโอนมาอยูในความดูแลของ
เทศบาลตำบลบานเปด เพราะมีชาวบานรองเรียนผานตนเองหลายครั้งแลววา
ไฟฟาสองสวางมันไมสวาง แตรูปภาพท่ีทางกองชางไปสำรวจจะมีแตถนน
ดานหนาหมูบานเทานั้น ซ่ึงภายในโครงการหมูบานท่ีตนไดเขาไปสำรวจดูยังดี
อยูจึงขอสนับสนุนในญัตตินี้ 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ 

เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหรับโอนระบบสาธารณูปโภคโครงการหมูบานเดอะคิวบ หมูที่ ๒๒ 
บานแกนทอง (กองชาง) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายใน 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องอ่ืนๆ หรือไม 

นายชัยรัตน  มัสมี    ตนมีขอซักถามในเรื่องรองเรียนของประชาชนผานทางเพจขอนแกน 
รองประธานสภาเทศบาล รองเรียนในหลายๆ จุด เรื่องแรกขอฝากถามทานประธานสภาฯ ผานไปยัง

ฝายบริหารคือ สี่แยกไฟแดงเทศบาลตำบลบานเปดของเราบริเวณทางเขาออก
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เลี้ยวซายทั้งสองจุด มีการรองเรียนของชาวบานขอใหมีการปรับปรุงโดยการ

นำหินคลุกไปปรับปรุง ตนคิดวาทำแลวไมไดประโยชนเทาที่ควร จึงขอฝาก

ทานประธานสภาฯ ผานไปยังผูบริหารและหนวยงานท่ีรับผิดชอบของเทศบาล

ตำบลบานเปดเราวาจะแกไขในจุดนี้ใหกับชาวบานไดอยางไร เพราะชวงนี้เปน

ชวงหนาฝนถึงแมเราจะเอาหินคลุกไปลงก็ไมเกิดประโยชนเทาท่ีควร เรานาจะ

ทำใหดีกวาหรือไม เพราะทุกครั้งท่ีเอาหินคลุกไปลงก็ไมเกิน ๑-๒ อาทิตยถามี

พายุเขาก็ทำใหชาวบานที่สัญจรไปมาเดือดรอน เรื่องท่ี ๒ คือหมูที่ ๒๑ บาน

โคกฟนโปงไดเสนอความคิดเห็นโดยอยากใหทางเทศบาลตำบลบานเปดของ

เราไปพัฒนาหนองจิก เพราะวาหนองจิกก็เปนหนองน้ำสาธารณะแหงหนึ่งใน

เขตตำบลบานเปดของเราไมดอยกวาบึงกีหรือบึงหนองโคตร ถาเราปรับปรุง

บริเวณนี้ใหเปนสถานที่ทองเท่ียวหรือเปนสถานที่ออกกำลังกายของชาวบาน 

เพราะตรงนี้เปนจุดหนึ่งที่ประชาชนสัญจรไปมาเพื่อใหเปนหนาเปนตาในการ

พัฒนาตำบลบานเปดของเราไดเพ่ิมมากข้ึน และอีกเรื่องคือถนนซอยผองอำไพ

บริเวณเสนหนา ร.๘ เลี ้ยวขางซอย ร.๘ ซายมือบริเวณนี้มีการรองเรียน

เกี่ยวกับน้ำทวมขัง ชาวบานอยากจะทราบวาโครงการนี้ไปถึงไหนแลวเพราะ

การสัญจรไปมาอาจจะเกิดอันตรายเนื่องจากมีตะไครน้ำท่ีเกิดจากน้ำท่ีทวมขัง

ตลอดเวลา จึงขอฝากทานประธานสภาฯ ผานไปยังฝายบริหารวาจะมี

โครงการหรือแนวทางการแกไขปญหาอยางไร เพื่อท่ีเราจะไดมีสิ่งดีๆ ใหกับพ่ี

นองประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบานเปดของเรา 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ทางผูบริหารจะอธิบายชี้แจงรายละเอียดหรือไม หรือจะรับเรื่องไว 
ประธานสภาเทศบาล และตนขอเพิ่มเติมบริเวณตลาดแลงคำไฮที่เปนหลุมเปนบอเพราะมีรถสัญจร

ไปมาทุกวันทำใหถนนบริเวณทางออกเปนหลุมเปนบอ พอเราเอาหินคลุกไป
ลงเมื่อฝนตกลงมาหินคลุกก็กระจายหายไป ขอฝากในสวนนี้ดวยวาเราจะ
แกไขปญหานี้อยางไรเพราะเปนปญหาที่เกิดขึ้นบอยมาก ขอเชิญฝายบริหาร
ไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตเสริมหลักการคราวๆ ในสวนรายละเอียดจะใหทางกอง 
นายกเทศมนตรี ชางเสริมเพิ่มเติมอีกครั ้ง อันดับแรกตนเห็นดวยเกี่ยกับสี ่แยกไฟแดงหนา

เทศบาลเราขอใหทางกองชางบูรณาการขอมูลและเสนอโครงการเขามาไดเลย 
เราจะพิจารณารวมกับทางสภาฯ ตนเห็นดวยท่ีจะซอมบำรุงหรือถามีวิธีใดก็ให
นำเสนอมาเพราะเราเจอเหตุการณนี้กันทุกครั้ง ในสวนเรื่องท่ี ๒ คือหนองจิก
บริเวณนี้ก็มีความเห็นตรงกัน ความจริงแลวเรามีแผนแมบทเรียบรอยแลว ซ่ึง
ตำบลบานเปดเรามีหลายบึงดวยกัน เชน บึงหนองโคตรเราวางไววาใหเปน 
Smart Lake ซึ่งตอนนี้การดำเนินงานอยูในขั้นตอนท่ี ๑ ซึ่งอยูในสวนของ
สวนสาธารณะทุกทานก็ทราบกันอยูแลว งบประมาณ ๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมยัท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ ๓๙ 

 

นาจะเริ ่มกอสรางภายในปนี ้ บึงใหญท่ี ๒ คือบึงกีของฝ งบานเปดทั ้ง ๔ 
หมูบานซ่ึงตอนนี้อยูในกระบวนการของกรมโยธาธิการในการศึกษาขอมูลแลว
เราจะวางไวใหเปน Local Lake เปนบึงสำหรับชนบทที่มีความรวมสมัยและ
สามารถใชประโยชนได รวมถึงหนองจิกเราไดจัดทำแผนแมบทไวเรียบรอย
แลว เมื่อโครงการแลวเสร็จจะดำเนินการนำเสนอตอสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง ใน
สวนเรื่องท่ี ๓ ถนนหนาคาย ร.๘ บริเวณซอยนวลหงทั้งหมดตอนนี้เรามีแผน
แมบทเหมือนกันที ่จะบูรณาการเพื ่อเปลี ่ยนทิศทางน้ำจากหนาคาย ร.๘ 
บริเวณนวลหงท้ังหมดไปลงฝงสนามบินจะไปรวมท่ีทอหลักบริเวณปากทางเขา
สนามบินและใหออกไปคลองดานบริเวณถนนมะลิวัลย เมื่อแผนแมบทสำเร็จ
แลวก็จะแจงทางสภาฯ ใหมาชวยกันพิจารณาโครงการนี ้กันอีกครั ้งหนึ่ง 
รวมถึงบริเวณหนาตลาดคำไฮและถนนศรีจันทรทั้งเสนดวยการสัญจรไปมา
ที่มากขึ้น จำนวนรถที่มากขึ้น เรามีโครงการที่อยูในแผนอยูแลว ถาตนจำไม
ผิดนาจะเปนโครงการ Overlay ตั ้งแตบริเวณวงเวียนคำไฮยาวมาถึงหนา
เทศบาลเราเลย และจะสามารถเพิ่มชองทางการจราจรไดดวยซึ่งตอนนี้ตาม
สภาพมี ๒ ชองจราจรแตเราควรทำเปน ๔ ชองจราจรทั้งสองฝงเพื่อรองรับ
ปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น โครงการนี้งบประมาณจำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ กวา
บาท ถาโครงการนี้แลวเสร็จจะนำเรียนทางสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ 

ซ่ึงตรงกับวันจันทรท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอง
ประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด ไดครบถวนทุก
ระเบยีบวาระการประชุมแลว และขอปดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๕๕  น.  
  
 
 
 

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด 

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลบานเปด สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ซ่ึงไดทำการตรวจรายงานประชุม
สภาเทศบาล เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนที่เรียบรอยแลว และรายงานการประชุมสภา
เทศบาลครั้งนี้ถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปศนพล  เมืองสนธิ์) 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา) 

 
 

(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน  มัสมี) 
 
 
 

รายงานการประชุมครั้งนี้ไดผานการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 

๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี  ๒๕  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 
 

 

(นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
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